

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๔/ว ๓๕๓๗/ส



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ตามลักษณะงานและบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้น ทูมเทการทำงานเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อรับบริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการให้บริการด้านงานทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวันหยุดราชการต่อเนื่องรวม ๔ วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการ ติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งอำเภอ เขต เทศบาลและเมืองพัทยา เปิดให้บริการด้านงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งประกอบด้วยสำนักทะเบียนดังต่อไปนี้

๑. สำนักทะเบียนอำเภอเมืองทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต กรุงเทพมหานคร
๒. สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นนอกเหนือจาก ๑) และจุดเคาน์เตอร์ บริการอำเภอ.ยืม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีนายทะเบียน ผู้รับแจ้งประจำสำนักทะเบียนปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งการตาย หรือการเกิดเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งแจ้งชักซ้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งการตาย หรือการเกิด กรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ด้วย โดยให้สำนักทะเบียน จัดเตรียมแบบพิมพ์การรับแจ้งการตาย (ท.ร.๔ ตอนหน้า) และการรับแจ้งการเกิด (ท.ร.๑ ตอนหน้า) เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนผู้รับแจ้ง และให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย และสำนักทะเบียนกลางจะเปิดระบบปฏิบัติการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัว ประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุตม์ จงจิระ)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร

โทร. ๐ ๒๗๔๓ ๗๐๔๖ โทรสาร ๐ ๒๔๐๖ ๕๓๖๔